

THƯ CHÚC MỪNG NĂM HỌC MỚI

Gửi Thầy, Cô giáo, Cán bộ, Nhân viên, Phụ huynh và Học sinh tỉnh Bến Tre

Các Cô giáo, Thầy giáo, Cán bộ, Nhân viên, Phụ huynh thân mến! Các cháu học sinh tiểu học yêu quý!

Nhân dịp khai giảng năm học mới 2016-2017 và ngày "Toàn dân đưa trẻ đến trường", Tỉnh uỷ - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bến Tre thân ái gửi đến toàn thể quý Cô giáo, Thầy giáo, Cán bộ, Nhân viên bậc học tiểu học; quý Phụ huynh và các cháu học sinh tiểu học lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Thưa quý Cô giáo, Thầy giáo và Cán bộ, Nhân viên!

Ấn tượng đầu tiên đối với học sinh đầu cấp bao giờ cũng sâu đậm và đôi khi sẽ đi suốt cuộc đời các cháu; do vậy, việc đón tiếp học sinh lớp 1 cần được thực hiện chu đáo, tạo được ấn tượng tốt và sự ham thích đến trường của trẻ. Qua từng cấp lớp, cần hết sức chú ý giáo dục phát triển năng lực và phẩm chất học sinh; do vậy, cần tiếp tục điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp với đặc điểm tâm, sinh lý lứa tuổi; đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá học sinh tiểu học; tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, tính tự lập và trung thực, tạo ra nhiều hoạt động trải nghiệm, sáng tạo. Thường xuyên củng cố và nhân rộng các mô hình, phương pháp dạy học mới trong trường tiểu học; phát huy sự sáng tạo của mỗi giáo viên.

Ở bậc học tiểu học, các em học sinh bắt đầu tiếp cận với tiếng Anh và tin học. Do vậy, các trường và quý thầy cô có trách nhiệm tạo điều kiện cho các em học sinh tiếp cận tiếng Anh, tin học chuẩn, tính ứng dụng cao. Muốn vậy, các trường phải kiên quyết áp dụng các chuẩn tiên tiến trong giảng dạy tiếng Anh, tin học; mỗi giáo viên phải không ngừng nâng cao trình độ, trau dồi phương pháp để nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Anh, tin học.

Các cháu học sinh yêu quý!

Các cháu sẽ là người chủ tương lai của đất nước. Do vậy, các cháu phải cố gắng học tập và rèn luyện theo 5 điều Bác Hồ dạy. Các cô, chú mong các cháu luôn chăm ngoan, khoẻ mạnh và học giỏi, biết tự lực trong học tập và sinh hoạt.

Thưa quý Phụ huynh!

Hiện nay, mỗi gia đình chỉ có từ 1 đến 2 con; ai cũng muốn con mình được chăm sóc và học hành thành tài, nên người. Vì vậy, rất mong quý phụ huynh dành sự quan tâm đầy đủ cho con em mình, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với nhà trường và các thầy cô giáo về kết quả học tập của các cháu. Hàng ngày, ở nhà quý phụ huynh cần nhắc nhở, hướng dẫn các cháu học bài, chuẩn bị bài đầy đủ; không nên có suy nghĩ và bắt ép con em mình học thêm không cần thiết.

Chúc tập thể giáo viên, cán bộ nhân viên, quý phụ huynh và các cháu học sinh tiểu học luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và đạt nhiều kết quả tốt trong năm học mới!